

Học khu Evergreen**Đơn Xác nhận và Đồng ý Hàng năm của Phụ huynh**

(Viết hoa)	Tên học sinh	Khối lớp	Trường	Giáo viên
<b>***Vui lòng viết tắt tên vào MỌI ô để xác nhận sự đồng ý, xin ĐỪNG đánh dấu.***</b>				

Đơn thừa nhận về Sổ tay Phụ huynh

Sổ tay Phụ huynh Hàng năm này nhằm mục đích là một nguồn tài liệu cho các gia đình và cộng đồng. Hội đồng Quản trị Học khu Evergreen khuyến khích và hỗ trợ những nỗ lực hợp tác của phụ huynh và nhân viên để cung cấp một môi trường học tập an toàn, trật tự và tích cực cho học sinh và các thành viên khác trong cộng đồng nhà trường.

**Viết tắt tên**  
(Tôi đã nhận được Sổ tay Phụ huynh)

Mỗi học sinh phải chịu trách nhiệm về hành vi có thể chấp nhận được của mình cũng như việc bảo vệ quyền của các học sinh khác đối với thủ tục hợp pháp và đối xử hợp lý và công bằng. Vui lòng đọc và sử dụng cuốn sổ tay này để trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Tôi xác nhận đã có được Sổ tay Phụ huynh Hàng năm. Ngoài ra, tôi hiểu rằng cuốn sổ tay này có thể được truy cập trên trang web của học khu tại [www.eesd.org](http://www.eesd.org) bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt và tôi có thể yêu cầu một bản sao bằng ngôn ngữ ưa thích từ trường hoặc Văn phòng Học khu.

Cho phép cung cấp dịch vụ y tế

Trong trường hợp con tôi bị bệnh hoặc bị thương và nhà trường không thể liên lạc được với tôi và bác sĩ hoặc nha sĩ được chỉ định là người liên lạc khẩn cấp, hãy gọi cho một bác sĩ hoặc nha sĩ có giấy phép hành nghề có sẵn hoặc đưa con tôi đến cơ sở cấp cứu gần nhất bằng xe cứu thương nếu cần. Tôi nhận biết rằng học khu không thể chịu trách nhiệm về các khoản phí hoặc chi phí y tế phát sinh.

Tôi đồng ý với bất kỳ chẩn đoán hoặc điều trị bằng tia X, gây mê, y tế, phẫu thuật hoặc nha khoa và chăm sóc tại bệnh viện được coi là cần thiết cho con tôi theo đánh giá tốt nhất của bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật hoặc nha sĩ đang chăm sóc và được thực hiện bởi hoặc dưới sự giám sát của nhân viên y tế của bệnh viện hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ y tế hoặc nha khoa (Bộ luật Dân sự 25.8)

**Viết tắt tên**  
(Cho phép cung cấp dịch vụ y tế)

Sử dụng công nghệ theo cách được chấp nhận

Tôi xác nhận rằng con tôi và tôi đã đọc Quy định về việc Sử dụng Công nghệ theo Cách được Chấp nhận dành cho Học sinh AR 6163.4 có trong Sổ tay Phụ huynh Hàng năm này và sẽ tuân thủ các kỳ vọng được nêu trong các quy định.

**Viết tắt tên**  
(Quy định sử dụng được chấp nhận)

Hệ thống máy chủ lưu trữ trên web được Học khu phê duyệt

Các hệ thống lưu trữ trên web được Học khu phê duyệt, chẳng hạn như Google Apps for Education, cho phép học sinh sử dụng một bộ chương trình dựa trên web miễn phí và cộng tác với giáo viên và các học sinh khác trong Học khu, được tóm tắt trong Sổ tay Phụ huynh Hàng năm này. Việc tham gia vào các hệ thống này là tự nguyện, nhưng sự tham gia rất được khuyến khích. Phụ huynh có thể miễn cho con họ tham gia các hệ thống lưu trữ trên web được học khu phê duyệt và/hoặc chương trình Google Apps for Education.

**Viết tắt tên**  
(Tôi đã đọc phần Hệ thống máy chủ lưu trữ trên web được Học khu phê duyệt)

Tôi **KHÔNG** muốn con tôi tham gia vào các chương trình Hệ thống lưu trữ trên web được Học khu phê duyệt.

Tôi **KHÔNG** muốn con tôi được cấp tài khoản Google Apps for Education.

**Giấy cho phép chụp hình/Công bố Thông tin Cá nhân**

Trong suốt năm học, nhân viên học khu và/hoặc các thành viên của báo chí do nhân viên học khu hộ tống có thể đến lớp học của chúng tôi hoặc đến các sự kiện của trường để chụp ảnh học sinh cho các ấn phẩm, hình trung bày, trang web, tin bài hoặc các mục đích tương tự của học khu. Con quý vị có thể xuất hiện trong một bức ảnh hoặc một đoạn video, giọng nói của con quý vị có thể được ghi âm trên đài phát thanh hoặc tên được công bố. [Vui lòng viết tắt tên của quý vị vào chỉ một ô bên dưới]

Viết tắt tên  
Cho phép xuất bản



**HOẶC**



Viết tắt tên  
Không cho phép xuất bản

Vâng, tôi cho phép con tôi được chụp ảnh, quay video, ghi âm và/hoặc phỏng vấn bởi các đại diện của Học khu Evergreen, báo chí địa phương với sự chấp thuận của học khu, hoặc các nhóm giáo dục khác cho các mục đích của trường học. Điều này bao gồm các hình ảnh và/hoặc video được xuất bản trên (các) trang web liên kết của trường hoặc học khu. Trong mọi trường hợp, ngoại trừ ảnh kỹ yếu của trường và ảnh lớp, hình ảnh sẽ không được xuất bản với họ tên và/hoặc thông tin cá nhân của học sinh nếu không có sự đồng ý của phụ huynh.

***Đừng viết tắt tên vào cả hai ô. Nếu quý vị viết tắt tên vào ô bên trên, quý vị cho phép chụp ảnh dành cho trường học.***

Tôi **KHÔNG** muốn con tôi được chụp ảnh, quay video, ghi âm, phỏng vấn và/hoặc cho phép tên của con tôi được công bố bởi các đại diện của Học khu Evergreen, báo chí địa phương với sự chấp thuận của học khu, hoặc các nhóm giáo dục khác.

Tuy nhiên, tôi đồng ý *cho phép* (đánh dấu vào mọi ô có áp dụng):

*Nếu quý vị viết tắt tên vào ô "Tôi KHÔNG muốn con tôi được chụp hình & quay video", quý vị sẽ cần phải sang phần "Tôi đồng ý cho phép" và đánh dấu vào ô "Con tôi được chụp hình ảnh dành cho trường học", nếu quý vị muốn con mình được chụp hình.*

- Con tôi được chụp hình ảnh dành cho trường học.
- Giáo viên của con tôi chụp ảnh con tôi trong lớp và sử dụng ảnh đó cho các dự án và phần trưng bày của lớp.
- Con tôi được đưa vào hình ảnh/video về các hoạt động và buổi biểu diễn trong lớp.
- Hình ảnh và tên của con tôi xuất hiện trong một cuốn kỷ yếu của trường hoặc các ấn phẩm của lớp học.
- Tên con tôi xuất hiện trong bản tin học khu/trường học/lớp học hoặc chương trình giải thưởng/hoạt động
- Hình ảnh của con tôi xuất hiện trong nội dung web hoặc trên mạng truyền thông xã hội.

Tôi đã viết tắt tên và/hoặc đánh dấu vào các ô xác nhận và đồng ý trên cả hai mặt của Đơn Xác nhận và Đồng ý Hàng năm của Phụ huynh này.

\_\_\_\_\_  
Tên phụ huynh/Người giám hộ  
(Viết hoa)

\_\_\_\_\_  
Ký tên

\_\_\_\_\_  
Ngày